



## **Hoa trái chín mộng của tình yêu Thiên Chúa ở Mông Cổ**

Thanh Quảng sdb

Coi Video những biến cố chính của 2 ngày Tông du:

<https://www.youtube.com/watch?v=sL2FKOiAczI>

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, các tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ đại diện cho một khởi đầu mới của Giáo hội Mông Cổ trẻ trung đang trở sinh hoa trái trên các thảo nguyên.

(Tin Vatican - Linda Bordoni – Ulaanbaatar)

Bầu không khí tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở Ulaanbaatar vào chiều thứ bảy thật là một buổi cầu nguyện sốt mến.

Ngoài ra còn có một sự kiện đáng ngạc nhiên và vui mừng gần như không thể tin được khi nhìn thấy các tín hữu chờ đợi sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã đến Mông Cổ với đoàn chiên nhỏ bé để nói lên tình yêu thương săn sóc của ngài và toàn thể Giáo hội.

Nhà thờ Chính tòa tuy nhỏ nhắn, nhưng một số các tín hữu đơn sơ cũng tham gia vào sự kiện này, trong đó ĐTC nói chuyện với các giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ của đất nước.

Những người không thể vào bên trong nhà thờ được, thì kiên nhẫn chờ đợi trong sân để chào đón ĐTC khi ngài đến.

Các vị truyền giáo là nền tảng căn bản của Giáo hội trẻ ở Mông Cổ, và Đức Thánh Cha đến đây không chỉ để thể hiện sự gần gũi của ngài mà còn đồng hành với họ ở các vùng ngoại vi mà còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn trước những chứng tá của họ. ĐTC cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các hoạt động của các nhân viên mục vụ, nhờ họ mà việc chăm sóc

của Giáo hội hoàn vũ dành cho những người nghèo nhất và yếu đuối nhất được thể hiện rõ nét và cụ thể tại quốc gia này và trở thành một động cơ truyền giáo nhẹ nhàng thông qua các công cuộc bác ái. Trước những tâm tình của Đức Thánh Cha, những người tham dự có cơ hội chào đón ngài và chia sẻ câu chuyện đời họ.

Sau bài phát biểu của Đức TGM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á, ĐTC đã lắng nghe những chứng từ của một nữ tu truyền giáo, của một linh mục người Mông Cổ, và của một nhân viên mục vụ.



*Đức Thánh Cha Phanxicô tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở Ulaanbaatar*

## **Ân sủng nhận được và lòng biết ơn**

Tất cả đều nói về ân sủng nhận được từ sứ vụ, trong công việc và trong cuộc sống của họ. Và tất cả họ đều nói về niềm hy vọng giúp họ vượt qua khó khăn, khi biết rằng Đức Thánh Cha đang gần gũi họ, Thiên Chúa đang đồng hành với họ...

Cha Sanjaajav chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi xác tín rằng Thiên Chúa rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng con". Cha Sanjaajav còn thêm rằng "kết quả tình yêu của Ngài đang mọng chín vào thời điểm này và con chắc chắn rằng nó sẽ mang lại một mùa bội thu".

Và ngài xin Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho Giáo hội nhỏ bé này, đặc biệt là "cho anh chị em chúng con là những người chưa có đức tin".



## *Sự kiện của Đức Thánh Cha tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô*

### **Học tiếng nói Công giáo**

Rufina, một nhân viên mục vụ đã được vào đạo Công giáo, kể về việc khi còn nhỏ cô rất thích dành thời gian ở giáo xứ địa phương, nơi cô tìm hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu. Cô nói: "Khi tìm hiểu về Công giáo, con có cảm giác như mình đang học một ngôn ngữ mới gọi là ngôn ngữ Công giáo. "Con đã học ngôn ngữ này được 14 năm và sẽ tiếp tục học nó."

Cô nhớ lại việc một năm trước Đức Giáo hoàng đã phong Hồng Y cho Đức giám mục địa phương của cô, Giorgio Marengo, và khi tin này xuất hiện trên mạng

xã hội, cô nói: “Con thấy có rất nhiều bài bình luận và chúc mừng! Nhưng Hồng Y là gì, là ai?”

Cô Rufina kết luận: “Giáo hội của chúng con đang ở trong giai đoạn điển hình của việc của một em trẻ liên tục đặt câu hỏi với cha mẹ.

Thưa Đức Thánh Cha, ngài đã đến với một Giáo hội non trẻ và nhỏ bé của chúng con. Thay mặt tất cả người Công giáo ở Mông Cổ, con xin cảm ơn sâu sắc tới ĐTC”.

Sau khi lắng nghe Đức Thánh Cha im lặng và ngỡ ngàng... sau khi cùng ngài đọc Kinh Kính Mừng bằng tiếng Mông Cổ, mọi người òa vỡ niềm vui cảm tạ tôn kính, cười vang và vỗ tay reo mừng, cuối cùng họ đã trực tiếp trải nghiệm một chuyển viếng thăm mà họ chưa bao giờ dám mơ nó đã thành hiện thực.

Và còn có nhiều người Công giáo trung thành hơn và những người đứng xếp hàng trên vỉa hè bên ngoài ngôi Nhà thờ nhỏ bé này, chờ đợi để được nhìn thoáng qua ngài khi xe của ĐTC chạy qua để trở về tòa khâm sứ.



*Sự kiện của đón ĐTC tại Nhà thờ  
Thánh Phêrô và Phaolô*

**Một mùa bội thu sắp đến**

Hai cậu bé - không quá tám hay chín tuổi - tình cờ vừa đi vừa lo việc riêng của mình. Hai em dừng lại trước đám đông và lực lượng an ninh bên ngoài, rồi quay lại tò mò đọc biểu ngữ công bố sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Mông Cổ.

Cảnh sát nhẹ nhàng đẩy các em ra khỏi đường, nhưng họ vẫn nhìn chăm chú vào biểu ngữ và những người vẫy cờ Vatican, các em tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Sau năm phút ngỡ ngàng - một khoảng thời gian vô tận đối với hai cậu bé ở độ tuổi đó - và vẫn chưa có dấu hiệu nào từ nhà thờ, các em quay gót và đi tiếp, tiếp tục tự hỏi, có lẽ, “Giáo hoàng Francis đến đây chẳng; Ngài là ai? Ngài muốn nói gì với chúng ta?”



*Đám đông chờ đợi Đức Thánh Cha Phanxicô tại  
Nhà thờ Chính tòa Ulaanbaatar*